

■ การบริหารประเทศของรัฐบาล เรียน ท่านนายกฯและ ครม.ผ่านสารพันปัญหา

พวกข้าพเจ้ากับเพื่อนๆข้าราชการอาวุโสสายกฎหมาย และข้าราชการบำนาญอาวุโสเป็นห่วงประชาชนลูกหลานกำลังจะอดตายเพราะโรคระบาดและเศรษฐกิจตกต่ำข้าวยากมากแพงเพราะรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ ประชาชนถูกแบ่งชั้นวรรณะ เป็นพวกยากจนมีรายได้น้อย และอีกพวกคือ รัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ส.ว. และพวกห้องข้าราชการระดับสูง รับเงินเดือนจากภาษีอากรของราษฎร เดือนละ 1-3 แสนบาท แต่ทำงานบริหารอย่างเห็น

นอกจากข้าว ครม.ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเป็นหลักแสนบาทให้กับ กสทช. ทั้งที่ประเทศไทยเศรษฐกิจกำลังร้ายราษฎรอดอยากปากแห้งไม่มีจะกิน บางครอบครัวถึงกับผูกคอตายกันแล้ว โฉเอ๊ย ทำให้หนักขึ้นได้ว่า การขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการบางองค์กรในอดีต ศาลยุติธรรมเคยตัดสินติดคุกกันมาแล้ว ดังนั้น การเพิ่มเงินเดือนแก่ กสทช.ครั้งนี้มันสมควรหรือไม่ ช่วยถามนายกฯ ด้วย และอย่าตอบแบบศรีธนญชัย

รัฐบาลต้องรีบช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากควรเสียสละทรัพย์สินที่เหลือกินเหลือใช้ มหาเศรษฐีทั้งหลาย รัฐมนตรี ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เดือนละ 1 แสนบาทขึ้นไป ควรตัดเงินเดือนบ้างนำมาเป็นกองทุนช่วยเหลืออาชีพคนยากจนอีกหลายสิบล้านคน.

ชุมนุม ขรก.อาวุโสสายกฎหมาย ตอบ ชุมนุม ขรก.

เป็นเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาล ทั้งนายกฯ รัฐมนตรี ข้าราชการใหญ่ รวมไปถึงเศรษฐีนายทุน ได้รับทราบสถานการณ์บ้านเมืองวันที่ผู้คนตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีจะกินแล้วอย่าทำอะไรให้คนรู้สึกไม่ดีเข้าไปใหญ่

อย่างการขึ้นเงินเดือนองค์กรอิสระที่หยิบยกมา คนทั่วไปจะรู้สึกอย่างไร ผู้มีอำนาจก็คงคิดได้

โดยเฉพาะรัฐบาล “นายกฯลุงตู่” คงรับรู้และพยายามหาทางแก้ไขให้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องทำและยังต้องรีบทำในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้

อย่าทำให้ชาวบ้านเจ็บใจด้วยคำพูดประเภทบอกปิด โป๊ยว่าเศรษฐกิจเป็นปัญหากันทุกประเทศ



ทั่วโลกเพราะเกิดสถานการณ์โรคระบาดเพราะสงครามอะไรทำนองนั้นเพราะใครๆก็รู้กันหมด เพียงแต่เมื่อปัญหาแล้วรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรผ่อนคลายนโยบายความเดือดร้อนอย่างไร ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าได้บิภาษาใส่ชาวบ้านห้ามผู้คนที่งบนั่งงูให้ได้ยิน!

ชัย เสดเดอร์

วาระปรับทุกข์ในยุคข้าวยากมากแพง พัฒนา
เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ปลอดภัยสู่วิถี รักษ์สิ่งแวดล้อม
 ภาพกิจกรรมวันแม่

■ ม.มหิดลพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์

ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดทำให้ประชาชนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อเป็นปัญหาเรื้อรังทุกชุมชนในช่วงหน้าฝนนี้ไม่มีทันเรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์

อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ค้นพบทางออกสำหรับปัญหาการกำจัดขยะอินทรีย์ของครัวเรือน โดยได้ประดิษฐ์ “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”



ดร.นรินทร์

บอกว่าวิธีการจัดการกับขยะอินทรีย์คือ “การตัดตอน” การตัดล้างด้วยเครื่องกำจัดขยะภายในครัวเรือนจาก “วัสดุเหลือทิ้ง” ได้แก่ ถังแก๊สรถยนต์ และถังหุงต้ม นำมาติดอุปกรณ์เดิมออกซิเจนให้

กับขยะเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการย่อยสลายของเชื้อจุลินทรีย์ในขยะ รวมทั้งติดตั้งเครื่องตั้งเวลาที่ขาดไม่ได้คือ วัสดุที่จะช่วยดูดซับความชื้นจากขยะ นอกจาก “ขี้เลื่อย” ที่พบว่าได้ผลดีที่สุดแล้ว ยังใช้ “ก้อนเชื้อเห็ด” ที่หมดอายุแล้ว หรือ “ขุยมะพร้าว” ผสมกับ “ทางมะพร้าวสับ” ใบบัวแห้งบดละเอียด ในอัตราส่วนขยะ 1 ส่วน ต่อวัสดุดูดซับ 1 ส่วน

ผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ไม่ใช่เครื่องทำปุ๋ยใช้ได้กับขยะอินทรีย์ในลักษณะที่เป็นกาก ทั้งดิบและสุก ไม่ว่าจะเป็นเศษผักผลไม้หรือกิ่งปลาทู เป็นน้ำ ควรกรองเอาน้ำออกก่อน หรือถ้าเป็นขยะอินทรีย์ชิ้นใหญ่เช่น กระดุกสัตว์อื่นๆก็ใช้ได้หากทำให้

เป็นชิ้นเล็กก่อน กระบวนการย่อยสลายอยู่ที่ภายใน 48 ชั่วโมง สามารถเติมขยะลงในเครื่องได้

ที่ผ่านมาทีมวิจัยได้ทดลองนำไปใช้ให้เห็นผลในชุมชน โรงเรียน จนคว้ารางวัล การวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยาและเตรียมขยายผลเพื่อใช้จัดการกับอาหารภายในโรงพยาบาลและครัวเรือน โดยเฉพาะอาหารเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่มักพบอุปสรรคในการกำจัด!

ชัย เสดเดอร์

■ กิจกรรมวันแม่ ร.ร.สาธิต ม.ศิลปากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) นำโดย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชชาชีวะ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง



และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน 58 คน ที่
ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 10 ผลงาน ที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) วันก่อน!

ชัย เสดเดอร์
chai.n@thairath.co.th